

ผลการศึกษาของอะโดบี พบว่าการค้นหาข้อมูลผ่านอุปกรณ์โมบายล์ เพิ่มปริมาณโมบายล์ทราฟฟิคถึง 30 เปอร์เซ็นต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก



ประเทศไทย, กรุงเทพฯ - 7 สิงหาคม 2555 - บริษัท อะโดบี ซิสเต็มส์ อินคอร์ปอเรทเต็ด เผยข้อมูลผลการศึกษาที่ได้จากรายงาน Adobe® Digital Index เรื่อง “The Dynamic Nature of Mobile Search in APAC,” ซึ่งสำรวจเทรนด์การใช้อุปกรณ์โมบายล์เพื่อใช้ในการค้นหาและทำแผนพัฒนาการปรับรูปแบบการใช้โมบายล์ในการค้นหาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการสำรวจ ใช้การสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนของกลุ่มตัวอย่าง 2.5 พันล้านครั้ง จาก 125 เว็บไซต์ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึง ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

ผลการสำรวจระบุว่า

- การค้นหาข้อมูลผ่านอุปกรณ์โมบายล์ที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของโมบายล์เว็บทราฟฟิค การค้นหาข้อมูลผ่านอุปกรณ์โมบายล์ในประเทศออสเตรเลียและญี่ปุ่นใช้โมบายล์คิดเป็น 38 เปอร์เซ็นต์ของโมบายล์เว็บทราฟฟิคในแต่ละประเทศ
- กูเกิลเป็นเสิร์ชเอนจินที่คนในภูมิภาคนี้ใช้ค้นหาข้อมูลผ่านโมบายล์มากที่สุดคิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ ประเทศที่ใช้กูเกิลเป็นเสิร์ชเอนจินมากที่สุดคือออสเตรเลียและอินเดียที่ใช้มากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์
- มีการใช้เสิร์ชท้องถิ่นเช่น Baidu ของจีน และ Naver ของเกาหลีใต้ โดยมีสัดส่วนการใช้งานที่ 59 เปอร์เซ็นต์ และ 72 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

นายอะซิม ชานดรา รองประธานฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจอะโดบี ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง กล่าวว่า “ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การใช้อุปกรณ์โมบายล์ในการค้นหาเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะความหลากหลายในภูมิภาค องค์กรและ

ภาครัฐก็จึงต้องการกลยุทธ์ด้านโมบายล์ที่เฉพาะและเหมาะกับแต่ละประเทศ Adobe Digital Index report ซึ่งให้เห็นว่าการค้นหาข้อมูลผ่านโมบายล์มีมากกว่าการค้นหาบนพีซี เพราะโอกาสทางการตลาดเปลี่ยนไป นักการตลาดในภูมิภาคนี้จำเป็นต้องติดตามช่องทางการตลาดใหม่กันอย่างใกล้ชิดเพื่อการลงทุนที่ถูกต้อง สิ่งที่ใช้ในวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวในอนาคต”

ข้อมูลเกี่ยวกับ Adobe Digital Index

Adobe Digital Index เป็นรายงานที่ประกอบด้วยข้อมูลหลากหลายแง่มุมของการตลาดดิจิทัลทั่วโลก โดยรายงานนำเสนอสาระ ข้อมูลสำคัญเชิงลึกด้านการตลาด อีคอมเมิร์ซ และคำปรึกษาให้กับผู้บริหาร ผู้สนใจสามารถโหลด Adobe Digital Index Report ฉบับเต็มได้ที่ CMO.com.

สำหรับ ผู้ใช้งานอะโดบีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถติดต่อที่มงานอะโดบี โดยตรงผ่าน Facebook ที่ <http://www.facebook.com/AdobeSEA>

เกี่ยวกับ บริษัท อะโดบี ซิสเต็มส์ อินคอร์ปอเรทีด

อะโดบีเปลี่ยนโลกไปนี้ด้วย ประสบการณ์ดิจิทัล ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.adobe.com